

TỔNG QUAN CÁC CHỈ SỐ

Nguyễn Văn Anh - 1/12/2000

CHỈ SỐ CỐT LÕI	Đường đời	6
	Sứ mệnh	11
	Linh hồn	1
	Ngày sinh	1
	Trưởng thành	8
	Thái độ	4
	Nhân cách	1

CHỈ SỐ PHỤ TRỢ	Kết nối Sứ mệnh	4
	Kết nối Linh hồn	0
	Số lập	1
	Đam mê	5
	Cân bằng	1
	Bổ sung	2,6,9
	Tư duy Trải nghiệm	5
	Tư duy Trực giác	5
	Tư duy Cảm xúc	1
	Tư duy Logic	1
	Nợ nghiệp	0

CHỈ SỐ DỰ ĐOÁN	Chu kì Vòng đời	3,1,2
	Đỉnh cao Chặng	4,3,7,5
	Năm Cá nhân	3,4,5,6,7
	Tháng Cá nhân	8,9,1,2,3
	Thách thức Chặng	2,1,1,1

BIỂU ĐỒ HỌ TÊN

3	
55555	8
11	4 77

BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

22	
11	

CÁC CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI



Với đường đời số 6, bạn nên hiểu rằng, con đường đời của bạn là con đường chăm sóc, che chở cho những người bên cạnh bạn.

Con đường bạn nên đi là lựa chọn các công việc liên quan tới con người, dịch vụ chăm sóc, những công việc mang tính nhân văn.

Hãy trở thành người có trái tim ấm áp yêu thương, là chỗ dựa tin cậy của nhiều người.



SỐ 11

Bạn sinh ra là để trở thành một người thầy Truyền Cảm Hứng, người nâng cao nhận thức và hiểu biết tâm linh trên Trái đất này. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra chân lý tâm linh của mình và sử dụng các quy luật của Vũ trụ để truyền cảm hứng, chữa lành và hướng dẫn cho những người xung quanh.

Bạn sinh ra để thúc đẩy hòa bình, sự hợp tác, tính hòa hợp và dạy cho người khác thông qua những bài học, kinh nghiệm cá nhân của bạn. Bạn được định sẵn để làm gương và hướng dẫn cho người khác về nhận thức tâm linh của chính họ.

Bạn có trực giác tốt, thấu hiểu và nhạy cảm với nhu cầu của người khác. Bạn có khả năng hỗ trợ tinh thần, trao quyền, soi sáng và truyền cảm hứng để người khác phát huy hết tiềm năng của họ. Vì vậy hãy sử dụng tài năng này một cách hiệu quả nhất.



Sở hữu chỉ số Trưởng Thành 8, mục tiêu của cuộc đời bạn là cân bằng quyền lực cá nhân và áp dụng vào cuộc sống thái độ tích cực, nhiều năng lượng. Khi trưởng thành, bạn sẽ thấy mình tập trung hơn vào sự nghiệp và có động lực để đạt được mọi mục tiêu. Chỉ số Trưởng Thành 8 cũng cho bạn biết, bạn có cơ hội để vươn lên một vị trí quyền lực hoặc thành công với nỗ lực kinh doanh của riêng mình. Nếu sống chính trực, có mối quan hệ lành mạnh với tiền và áp dụng tư duy tích cực, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công.



Bạn mong muốn được khẳng định bản thân là người có giá trị, muốn được công nhận và vinh danh hay đơn giản chỉ là sự tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Bên trong bạn luôn là sự thôi thúc trở thành người độc lập, tiên phong, kiểm soát và tự định hướng cuộc sống theo cách của riêng mình. Mong muốn của bạn là trở thành người giỏi nhất, người thủ lĩnh của bất kì lĩnh vực nào bạn tham gia. Bạn có xu hướng nhìn vào một bức tranh lớn, tổng thể và toàn diện hơn là chi tiết. Bạn luôn có giải pháp khác biệt, độc đáo, mang tính sáng tạo của riêng mình cho mọi vấn đề. Bạn luôn được thôi thúc từ bên trong, ra quyết định nhanh chóng, quyết liệt và tiến đến việc được trao quyền kiểm soát, dẫn dắt và lãnh đạo. Mong muốn đó không phải là để chỉ thể hiện hay chứng tỏ bản thân mình mà là tạo ra giá trị giúp đỡ, bảo vệ những người mình yêu thương.

Vì luôn hướng đến những giá trị thực tế, kết quả là sự phản hồi nên việc được khích lệ, công nhận những việc mà bạn đã nỗ lực tạo dựng được dù lớn hay nhỏ cũng là động lực thúc đẩy và khiến bạn hạnh phúc.



Những người sinh vào ngày 1, 10, 19 và 28 trong tháng.

Là những người rất trí tuệ, có tính cách hào hoa. Bạn luôn có được cho mình nhiều sự tự do để phát triển bản thân một cách trọn vẹn nhất. Có tố chất lãnh đạo, có sức ảnh hưởng lên người khác rất tốt nên thường có tiếng nói trong gia đình, có sức ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng xung quanh. Bạn có khả năng sống độc lập từ khá sớm, luôn mong muốn tự chủ, tự chăm lo cho cuộc sống. Và không thích bị ai can thiệp vào những quyết định của mình. Dễ thấy ở những người là con trưởng, con dâu lớn trong gia đình; hoặc là người luôn có vai trò phải gánh vác nhiều trong gia đình, dòng họ. Nhưng nếu bị phán xét, số "1" sẽ rất dễ nổi loạn.

Những người có ngày sinh 1 là tuýp người gặp một ít khó khăn trong việc tự diễn đạt được cảm xúc nội tâm mình. Chỉ khi nào đủ trưởng thành và thấu hiểu mọi chuyện hơn, điều này mới được cải thiện.

Tuy mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán như vậy nhưng bạn cần linh hoạt hơn khi xử lý mọi việc. Đừng quá cứng nhắc với các nguyên tắc. Sự linh hoạt sẽ giúp bạn có được sự nhanh nhạy khi giải quyết vấn đề. Hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi phát biểu, và cần học phản ứng chậm lại trước các ý kiến, lời phê bình; nhờ vậy mọi việc cũng sẽ hanh thông, thuận lợi hơn.



CHỈ SỐ THÁI ĐỘ SỐ

4

Bạn có cái nhìn về cuộc sống khá thực tiễn, bạn hay nhìn vào kết quả. Khi 1 vấn đề hay thách thức xảy ra bạn tỏ ra khá điềm tĩnh và sẽ đi tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trước, tìm xem các bằng chứng và dữ liệu để xác thực lại sau đó sau đó mới nói ra hoặc hành động.

Sự nghiêm túc, tự tin và chuẩn mực sẽ là những ấn tượng mà bạn tạo ra cho người khác thấy trong lần đầu tiên gặp bạn. Bạn có xu hướng nghiên cứu, tìm tòi và đi rất sâu vào chuyên môn trong công việc. Bạn thích làm rõ mọi vấn đề, cho dù đó là việc của bạn hay của người khác. Vì vậy, bạn cũng là một chuyên gia phản biện, hay đặt câu hỏi để làm rõ. Bạn thể hiện thái độ thẳng thắn, cứng rắn và điều này nhiều khi khiến người khác cảm thấy khó chịu, hiểu lầm và tự ái. Nếu ai đó đã làm bạn mất niềm tin, điều đó có nghĩa họ đã đánh mất bạn.



Trong cách giao tiếp với mọi người bạn luôn toát ra vẻ tự tin, năng động, hoạt bát và thường khá độc lập trong suy nghĩ cũng như hành động. Trong bạn có năng lượng của một người thủ lĩnh. Nó luôn thúc đẩy bạn đứng lên, dẫn đầu và tiên phong. Bạn luôn tự chủ, thể hiện chính kiến rõ ràng & hành động, quyết định dứt khoát. Bạn luôn nói về mục tiêu. Với bạn, mục tiêu là quan trọng nhất.

Bạn có cá tính, thể hiện cái tôi khá rõ ràng. Bạn tỏa sáng và để lại ấn tượng là một người thông minh, có năng lực, có tố chất lãnh đạo, có thể thực hiện được những nhiệm vụ lớn. Cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp có xu hướng đặt niềm tin tưởng vào bạn như tin tưởng một người thủ lĩnh.

Lời khuyên:

Ở mặt trái của năng lượng con số 1, bạn đôi khi hơi cá tính khác biệt. Bạn dễ rơi vào sự áp đặt, độc đoán, phê phán, hạ thấp người khác. Nếu bạn thấy mình có điều này, hãy sử dụng năng lượng nhẹ nhàng của số 2 để làm giảm bớt sự nóng nảy và tăng cường sự hợp tác và lắng nghe.

